

# กระทรวงอุตสาหกรรมมอบรางวัลเหมืองแร่สีเขียว แก่โรงงานยิปซอค ในงาน Green Mining Award 2018



บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซอค จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตนวัตกรรมยิปซอคคุณภาพสูงแบรนด์ “ยิปซอค” นำโดย บรรจบ แก้วคง ผู้จัดการโรงงานยิปซอค สาขาบางปะอิน เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล “เหมืองแร่สีเขียว” สาขาการทำเหมืองแร่ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

โดยรางวัลนี้เป็นการยกย่องมาตรฐานการดำเนินงานของโรงงานไทยผลิตภัณฑ์ยิปซอค สาขาบางปะอิน ในการใช้ นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถือเป็นบริษัทแถว หน้าในการต่อสู้กับปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมยิปซอคของเมืองไทย ซึ่งมีการดำเนินงานครอบคลุมทั้ง ในเรื่องการบริหารพลังงาน การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจยิปซอคให้น้อยที่สุด และการพัฒนากลยุทธ์ ระยะยาวเพื่อลดการใช้พลังงานในอนาคต

บรรจบ แก้วคง ผู้จัดการโรงงานยิปซอค สาขาบางปะอิน กล่าวว่า “ในนามของ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซอค จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ที่มอบรางวัลนี้ให้กับเรา ”

อาคารต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาล ทั้งจากการก่อสร้างและการใช้งาน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญดังเช่นปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ ยิปซอคจึงไม่เพียงตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเท่านั้น หากยังรวมถึงการใช้งานตลอดอายุของผลิตภัณฑ์ด้วย ทำให้ยิปซอคส่งเสริมการใช้วัสดุ และกระบวนการก่อสร้างที่ยั่งยืนผ่านการนำเสนอแนวคิด “Gyproc Go Green” หรือ Gyproc 3G เพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการเกิดมลพิษ และเยียวยาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ Green Products คือการใช้ วัสดุรีไซเคิลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปราศจากสารกัมมันตรังสีหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Green Solutions การนำเสนอระบบการก่อสร้างที่ประหยัดพลังงานและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และ Green Manufacturing เน้นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน และเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสีเขียวอย่าง แท้จริง

หน่วยงานรัฐบาลไทยจัดงานมอบรางวัล Green Mining Awards เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศไทยให้มีการดำเนินงานตามมาตรฐาน “เหมืองแร่สีเขียว” โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง

แร่ กระทรวงอุตสาหกรรม มีความพยายามในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ ผ่านการส่งเสริมมาตรฐานการดำเนินงานขั้นสูงและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับงานมอบรางวัล Green Mining Awards ในปีนี้ ได้ให้การยกย่ององค์กร 27 แห่งและระบบการบำรุงรักษา 101 ระบบ โดยโรงงานยิปซอคสาขาบางปะอินได้รับรางวัลในสาขาการทำเหมืองแร่ของโรงงานผลิตยิปซอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นปีแรก ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมมีหลักเกณฑ์การพิจารณาการมอบรางวัล ตามมาตรฐานดังนี้ 1) การดำเนินงานด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม 2) การป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3) การสร้างความปลอดภัยและสวัสดิภาพสำหรับคนงานและชุมชนโดยรอบ 4) การปกป้องพื้นที่สีเขียว 5) การดำเนินงานที่โปร่งใส และ 6) การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

กรุณาดูข้อมูลที่เว็บไซต์ <http://www.gyproc.co.th/> หรือ <https://www.facebook.com/GyprocThailand>